

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตกำลังคนออกไปพัฒนาประเทศ บุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพดีหรือมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพชั้นสูง สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ กระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่เพียงเฉพาะแต่การสอนนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศ (สำนักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2529)

กิจกรรมนักศึกษาด้านการกีฬาเป็นกิจกรรมที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีที่สุดในหมู่คณาจารย์และนักศึกษาในประเทศไทย กิจกรรมด้านการกีฬาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและความนิยมจากนักศึกษามาก การเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาภายในสถาบันและกีฬาระหว่างสถาบัน เป็นกิจกรรมที่มีต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน กิจกรรมด้านกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่ากิจกรรมนักศึกษาด้านอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป จำนวนชมรมกิจกรรม นักศึกษาด้านกีฬาจึงมีมากกว่าจำนวนชมรมกิจกรรมนักศึกษาประเภทอื่น กิจกรรมด้านกีฬาจึงมีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเป็นอันมาก (พานิช ปริชาชนนท์และคณะ 2527)

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมด้านพลานามัยที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมนักศึกษาซึ่งเป็นปัญญาชนและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติในทุกกลุ่มภูมิภาคให้มีโอกาสเรียนรู้หรือหาประสบการณ์จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทำให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ให้เป็นผู้ที่รู้จักสามัคคีในหมู่คณะ รู้กฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย รู้จักยับยั้งสติอารมณ์ รู้จักการยอมรับคุณค่า ความสำคัญของบุคคลอื่น รู้จักการเสียสละเวลาเพื่อหมู่คณะ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ หัวใจของวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาที่จะทำให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ และอารมณ์ควบคู่กับความเพียบพร้อมด้านสติปัญญา และความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการให้การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ผลิตรายการที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคมาบ้างน้อยบ้างก็ตาม แต่ปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ ความสนใจของนักศึกษาที่เป็นส่วนสำคัญต่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพราะถ้านักศึกษาไม่ให้ความสนใจการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแล้ว การจัดกิจกรรมนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้สถาบันมีชื่อเสียงได้ในอันดับต้น ๆ ไม่แพ้ในเรื่องของการศึกษาด้านวิชาการ จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสงสัยว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมและปรับปรุงการบริหารจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบันอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตประชากร

การศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก. ด้านที่มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา

ข. ด้านที่มีผลต่อสถาบัน

ค. ด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมายถึง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป